



ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว ๓๓๒๐๔

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งปฏิทินดำเนินงานของสถานศึกษาเพื่อจัดทำข้อมูลการคัดกรองนักเรียนยากจนเพื่อรับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและนักเรียนยากจนพิเศษ เพื่อรับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ปีการศึกษา ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

อ้างอิง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว ๒๕๐๕ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
สิ่งที่ส่งมาด้วย ปฏิทินการดำเนินงานระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน และการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยนเรศวร ดำเนินการพัฒนาเกณฑ์การคัดกรองนักเรียนยากจนด้วยวิธีการวัดรายได้ทางอ้อม (Proxy Mean Tests) เพื่อบันทึกข้อมูลการคัดกรองนักเรียนยากจนจริงให้ได้รับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนเป็นรายบุคคล และสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาได้จัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มเติมให้แก่ักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข โดยจัดการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำข้อมูลระบบคัดกรองนักเรียนยากจนและนักเรียนยากจนพิเศษทั่วประเทศผ่านระบบ Teleconferences เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม DOC อาคาร สพฐ. ๕ ชั้น ๙ กระทรวงศึกษาธิการ นั้น

ในกรณีนี้ เพื่อให้การดำเนินการคัดกรองนักเรียนยากจนและการขอรับสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดปฏิทินการดำเนินงานดังกล่าว และขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตดำเนินการดังนี้

๑. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต แจ้งปฏิทินการดำเนินงานจัดทำข้อมูลระบบคัดกรองให้สถานศึกษาในสังกัดทราบ พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจ และกำกับติดตามกระบวนการคัดกรอง การรับรองและตรวจสอบข้อมูลการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด โดยสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษาสามารถติดตามการบันทึกข้อมูลของสถานศึกษาผ่านเว็บไซต์ <http://cct.thaieduforall.org>

๒. แต่งตั้งผู้ดูแลระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและนักเรียนยากจนพิเศษในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในระดับพื้นที่โดยแจ้งรายชื่อผ่าน E-mail : newseef@eef.or.th

๓. สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาขยายกลุ่มเป้าหมายในระดับก่อนประถมศึกษา ให้ได้รับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข โดยนำร่องใน ๑๐ จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น กาญจนบุรี นนทบุรี สระแก้ว สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต และยะลา โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตในจังหวัดนำร่องดังกล่าว ดำเนินการเพิ่มการคัดกรองนักเรียนยากจนระดับอนุบาล ๑ - ๓ ของสถานศึกษาในสังกัด เพื่อรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขจากสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาต่อไป

๔. ให้สำนักงาน...

๔. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ดำเนินการกำกับ ติดตาม ให้สถานศึกษาที่มีนักเรียนยากจนพิเศษแต่ไม่ได้บันทึกผลการรับรองข้อมูลโดยคณะกรรมการสถานศึกษา (แบบ นร.๐๕) เพื่อรับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ เร่งดำเนินการจัดทำข้อมูลในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้ครบถ้วน โดยท่านสามารถดูรายชื่อโรงเรียนได้ที่ <http://cct.thaieduforall.org>

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสนธิ แยมเกษร)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๕๕๑๒

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๕๕๑๕